

Tour Bali 4 ngày 3 đêm 4 Tour Cao Nguyên Bedugul đền nước Bali 4D3NBA03

Điểm nhấn của Tour Bali 4 ngày 3 đêm:

- Tham qua những ngôi đền nổi tiếng và lâu đời nhất Bali như **Luhur Uluwatu, Tirta Empul** và **Tanah Lot**.
- Khám phá nền văn hoá gắn liền với tôn giáo Hindu của riêng người Bali qua **điệu múa Kecak** và những ngôi làng với kiến trúc vô cùng độc đáo.
- Hoà mình vào thiên nhiên với những khu rừng nhiệt đới, ngọn **núi lửa Batur** vẫn còn hoạt động đến ngày nay, những ruộng bậc thang dài vô tận và bãi biển nước xanh ngọc bích với những ngọn sóng giữa **biển Bali** và Ấn Độ Dương.
- Thưởng thức **âm thực bản địa** phong phú đậm văn hóa Bali

* Quà tặng: 02h xe đi dạo phố đêm Bali theo lộ trình của cty cho nhóm đăng ký từ 6 khách

Ngày 1: Uluwatu. (ăn trưa, tối)

Xe hơi đón gia đình tại sân bay và ghé nhà hàng dùng bữa trưa hoặc đoàn sẽ được chuẩn bị bữa trưa đóng hộp nếu chuyến bay đến trễ, sau đó quý khách sẽ về khách sạn để làm thủ tục nhận phòng.

Đoàn sẽ khởi hành đi về Uluwatu – điểm cực nam của đảo Bali với những vực đá vôi dựng đứng, cao hơn mực nước biển 70 mét, cho quý khách một tầm nhìn vô cực ra đại dương mênh mông.

Đoàn dừng chân ở đền **Luhur Uluwatu** – ngôi đền được xây từ thế kỉ thứ 11. Đây là một trong những ngôi đền biển lớn nhất của người Bali theo đạo Hindu.

Sau khi dạo quanh và tham quan tất cả các khu vực của đền và ngắm hoàng hôn, quý khách sẽ được xem điệu múa **Kecak** được tổ chức bên ngoài khu đền. Kecak là một hình thức ca múa và kịch âm nhạc của người Bali theo đạo Hindu, được bắt nguồn từ một nghi lễ rất cổ xưa nhằm mục đích trừ tà và xua đuổi những linh hồn ma quỷ.

Rời Uluwatu, xe sẽ chở quý khách đến **Jimbaran**, tại đây quý khách sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc trên bãi biển với các loại hải sản được đánh bắt và chế biến người bởi dân bản địa.

Sau bữa tối thịnh soạn, xe sẽ chở quý khách về lại khách sạn. Tại đây quý khách có thể nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài hoặc dạo chơi trên bãi biển

Ngày 2: Kintamani – Ubud (ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng ở khách sạn, xe sẽ chở gia đình đi về hướng đông bắc, bắt đầu ngày tham quan và khám phá một vùng đất vô cùng thú vị nữa của Bali.

Điểm đến của quý khách là đền nước **Tirta Empul** – ngôi đền với nguồn nước suối thiêng nhất ở Bali. Người bản địa thường đến ngôi đền này để được tắm với nước thiêng theo nghi thức của đạo Hindu. Quý khách không nên bỏ lỡ trải nghiệm này – một lần được thanh tẩy trong làn nước suối thiêng và cầu nguyện cho những điều tốt đẹp.

Xe sẽ chở quý khách đến một nhà hàng địa phương ở làng **Kintamani** để ăn trưa. Nhà hàng này là một nơi lý tưởng để đoàn ngắm hồ và **núi Batur** – đây là ngọn núi nằm trong vành đai những ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động.

Sau bữa trưa, xe sẽ chở quý khách đến làng **Tegallalang** – nơi có những khu ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, quý khách sẽ được trải nghiệm một buổi chiều ở Bali với bầu không khí trong lành và xanh mát.

Sau đó đoàn di chuyển đến Ubud, nơi có khu rừng khỉ nổi tiếng hay còn gọi là **Monkey Forest**. Đây là khu bảo tồn và cũng là môi trường sống tự nhiên cho hàng nghìn bạn khỉ đuôi dài Bali.

Sau đó xe sẽ đưa quý khách về lại khách sạn, kết thúc một ngày du ngoạn thật nhiều địa danh độc đáo của Bali.

Ngày 3: Bedugul - Tanah Lot (ăn sáng, trưa, tối)

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, xe đưa gia đình đến cao nguyên **Bedugul** ngắm khung cảnh đồi núi đẹp như tranh vẽ, với những nông trại trồng các loại của quả cung cấp cho toàn đảo Bali.

Sau đó đoàn sẽ đi thăm đền **Ulun Danau** tọa lạc ở độ cao 1.200 mét so với mặt nước biển, còn được gọi là “Đền nước” vì đền nằm trên hồ Beratan.

Buổi chiều, đoàn sẽ đi tham quan tổ hợp đền **Taman Ayun** ở làng Mengwi – trong tiếng Hindu có nghĩa là Khu Vườn Tuyệt Đẹp, được xây vào thế kỉ thứ 16.

Sau đó, đoàn thẳng tiến đến **Tanah Lot** – biểu tượng của Bali. Đây có lẽ là ngôi đền nổi tiếng và được chụp ảnh nhiều nhất ở Bali. Tanah Lot có nghĩa là đất và biển – cái tên được đặt rất phù hợp với vị trí của ngôi đền – tọa lạc trên một tảng đá và hướng ra khơi xa. Ngắm hoàng hôn ở đây cũng là một điều không thể bỏ qua khi quý khách đến Bali.

Quý khách sẽ được chiêu đãi bữa tối tại nhà hàng ở Canggu với các món ăn tuyệt hảo trước khi về khách sạn nghỉ ngơi.

Ngày 4: Kuta (ăn sáng, trưa)

Sau khi ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng, xe sẽ đưa quý khách đi đến trung tâm mua sắm sầm uất nhất Kuta, tại đây quý khách có thể tự do lựa chọn những món đồ lưu niệm, làm quà cho người thân và bạn bè.

Đoàn sẽ được chuẩn bị bữa trưa mang theo khi quay lại sân bay – kết thúc chuyến đi du ngoạn 4 ngày 3 đêm tại hòn đảo thiên đường Bali. Chia tay lưu luyến và hẹn gặp lại

Bảng giá tour:

JLT có giá land tour Bali cạnh tranh dành cho cty du lịch vui lòng liên hệ

Giá tour tính bằng Indonesia Rupiah (IDR). Tham khảo tỷ giá RP/VND cập nhật phía trên trang

Giá bao gồm:

- + Xe du lịch máy lạnh tham quan Bali theo chương trình.
- + Khách sạn 4* tiêu chuẩn 02 khách/Phòng – Lễ Nam/Nữ ghép theo tour hoặc phụ thu single với
- + Khách đi 1 mình nhưng tour không có người để ngủ ghép.
- + Các bữa ăn địa phương Bali theo chương trình set menu và buffet
- + Vé tham quan du lịch như mô tả trong chương trình
- + Hướng dẫn viên tiếng anh theo đoàn

+ Nước uống 1 chai / khách / ngày

Giá chưa bao gồm

+ Vé máy bay

+ Các chi phí khác không đề cập đến trong chương trình tour và mục bao gồm.

+ Tiền TIP cho tour guide và đội ngũ phục vụ 5 usd/khách/ngày.

+ Chi phí cá nhân ngoài chương trình (Điện thoại, giặt ủi, thức uống trong mini bar...)

+ Tiền bia, nước ngọt, nước suối tại nhà hàng

+ Phí là visa nhập cảnh Việt Nam / Bali cho người có quốc tịch nước ngoài tham gia cùng đoàn.

Quy định nhập cảnh Bali

+ Hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng đến thời điểm kết thúc Tour). Chi phí cá nhân ngoài chương trình (Điện thoại, giặt ủi, thức uống trong mini bar...)

+ Visa On Arrival 35 usd (nếu khách không phải là quốc tịch Việt Nam, và tùy theo quốc tịch mà nước Indonesia quy định, giá có thể thay đổi tùy thời điểm thông báo của lãnh sự)

+ Hộ chiếu / Passport (còn thời hạn sử dụng trên 6 tháng đến thời điểm kết thúc Tour).

Thông tin về Bali Jungle Life Travel (dulichbali.net):

+ Quy định hủy tour : <https://dulichbali.net/luu-y-va-dieu-kien-huy-tour-bali/>

+ Hướng dẫn thanh toán : <https://dulichbali.net/huong-dan-thanh-toan/>

+ Liên hệ: vn@junglelifetravel.com

+ Facebook: [Fb.com/landtourdulichbali](https://fb.com/landtourdulichbali)

+ Zalo & hotline: 0775658369